

Số: /TB-SKHCN

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu thành phần cơ chất sẵn có tại địa phương để trồng nấm Vân Chi đỏ (*Pycnoporus* sp.)” ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Trường Đại học Đồng Tháp và ThS. Trần Đức Tường nội dung kết luận của Hội đồng như sau:

- Chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì cần chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả đề tài cho phù hợp theo các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đặc biệt là ý kiến đóng góp của 02 ủy viên phản biện. Trong đó cần tập trung vào các vấn đề sau:

+ Cần tổng quan thêm một số tài liệu về điều kiện phát triển của nấm và kỹ thuật trồng nấm Vân Chi đỏ, thành phần dược tính của nấm, đồng thời cần thống nhất cách trích dẫn tài liệu tham khảo cho phù hợp hơn.

+ Cần thể hiện rõ hơn về nguồn nấm gốc của nấm Vân Chi đỏ được thu thập ở đâu của tỉnh Tây Ninh (tự nhiên/nông hộ/cơ sở sản xuất nấm); các bước thực hiện trong quy trình sản xuất bịch phôi và quy trình trồng nấm Vân Chi đỏ.

+ Cần thể hiện chi tiết hơn về các bước thực hiện phân tích hàm lượng polysaccharide và nên có xác nhận của Phòng thí nghiệm, nơi thực hiện chỉ tiêu phân tích này.

+ Cần bổ sung và làm rõ hơn về hiệu quả của mô hình (nêu rõ các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật).

+ Cần thảo luận thêm về các kết quả đạt được trong nghiên cứu (chương kết quả thảo luận) nhằm làm nổi bật hơn về kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Gửi kèm thông báo là biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài để nhóm nghiên cứu làm căn cứ điều chỉnh theo các góp ý.

Thời gian để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh sản phẩm đề tài và gửi lại cho Sở Khoa học và Công nghệ là chậm nhất là **ngày 17 tháng 6 năm 2020**, để thực hiện các bước còn lại theo quy định./.

Nơi nhận:

- Trường ĐH Đồng Tháp;
- ThS. Trần Đức Tường;
- Lưu: VT, QLKH (M).

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Minh Tuấn